

# สภายุติธรรมแห่งสากล

22 กรกฎาคม 2561

ถึง มิตรสหายที่ชุมนุมกันที่เมืองนอร์เท เดล เกากา ประเทศโคลอมเบีย  
ในพิธีเปิดสักการสถาน

เพื่อนที่รักยิ่ง

เราขออำนวยการพรท่านทั้งหลายด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความสุขหรรษา ณ โอกาสอันเป็นประวัติศาสตร์ที่ประตู่ของ มัชเรก-อัสคาร์ แห่งแรกในประเทศโคลอมเบียได้เปิดต้อนรับทุก ๆ คน นับเป็นเวลาสี่ปีที่สักการสถานแห่งนี้ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพากเพียรจนแล้วเสร็จ พร้อมเปิดรับหน้าที่ที่ถูกกำหนดมาจากสวรรค์ ซึ่งก็คือ การเป็นสถานที่ซึ่ง "ถูกออกแบบเพื่ออุทิศถวายการสักการะพระผู้เป็นเจ้าของแต่เพียงประการเดียว" เป็น "สถานที่แห่งความสุขและความหรรษาอย่างสิ้นเหลือ" เป็น "ศูนย์รวมจิตวิญญาณของมนุษย์" ซึ่ง "หลอมสายสัมพันธ์แห่งความสมัครสมานสามัคคีจากใจถึงใจ" เป็น "หนทางเพื่อยกย่องสรรเสริญพระวณะของพระผู้เป็นเจ้าของ" ที่เรามาพร้อมใจกันเฉลิมฉลองในวันนี้มิใช่แค่เพียงเพื่อร่วมพิธีสมโภชตัวอาคารที่สร้างเสร็จแล้วเท่านั้น หากแต่เราร่วมกันทำพิธีฉลองหลักชัยสำคัญในกระบวนการพัฒนาที่ได้เผยให้เห็นในภูมิภาคนี้ในช่วงหลายสหัสวรรษที่ผ่านมา

เมื่อแรกเริ่มที่ศาสนาบาไฮได้เข้ามาเผยแผ่ในดินแดนนี้ คำสอนของศาสนาได้หยั่งรากลงในดินที่อุดมสมบูรณ์ ผู้คนที่มีใจบริสุทธิ์จำนวนหนึ่งที่มีความกล้าหาญในการร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคทางสังคมได้กระโจนลงในธาราแห่งชีวิตที่มีอยู่ในพระธรรมของพระผู้เป็นเจ้าของซึ่งได้รับการเปิดเผยครั้งใหม่และได้ดื่มธารานั้นจนเต็มอิมพวกเขาพร้อมรับวิสัยทัศน์อันสูงส่งของพระบาฮาอุลลาห์ด้านการทำให้โลกนี้ดีขึ้นโดยไม่ลังเลและได้เพียรพยายามจดหัวใจดวงแล้วดวงเล่าด้วยแสงธรรมของพระองค์ ในช่วงที่อยู่ท่ามกลางลมมรสุมที่ฟุ้งเป่าเพื่อทำลายล้างสภาพสังคม พวกเขากลับตั้งใจช่วยกันเพาะเมล็ดพันธุ์ การทำงานอย่างสมถะและอ่อนน้อมถ่อมตนด้านการบำรุงเลี้ยงคุณลักษณะที่ทำให้เยาวชนโดดเด่นทางด้านการเป็นศาสนิกชนที่มีความซื่อสัตย์ต่อพระผู้ทรงความงามอันอุดมพร ตลอดจนการช่วยให้ครอบครัวและชีวิตชุมชนซึมซับรับคำสอนสวรรค์ ได้วิวัฒนาการจนก่อให้เกิดกระบวนการศึกษาที่เข้าถึงคนนับพันนับหมื่น แม้ว่าผลทั้งหลายของความพากเพียรด้วยความผูกมัดตน

ของผู้คนที่ทวีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดไปทั่วประเทศโคลอมเบีย  
ภูมิภาค นอร์เท เดล เกาคา เป็นที่ซึ่งได้รับพระพรหนึ่งเดียวของการได้เป็นที่ตั้งของ  
สักการสถานแห่งแรกในประเทศโคลอมเบีย

ที่อยู่ต่อหน้า ณ บัดนี้ คือสักการสถานซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความงามที่ฝังตัว  
อยู่อย่างเป็นธรรมชาติในบุคคลที่มีคุณธรรมในภูมิภาคนี้ การออกแบบของสักการ  
สถานทำให้นึกถึงความโอบอ้อมอารีในประเทศของพวกเขา สักการสถานแห่งนี้  
แสดงออกซึ่งพลังอำนาจที่มาจากการลงมือปฏิบัติอย่างร่วมแรงร่วมใจกันอย่างไม่ย่อ  
ท้อ ทั้งยังเป็นศูนย์ดึงดูดใจบรรดาผู้ที่ปรารถนาจะทำงานเพื่อฟื้นฟูสังคม เป็นแหล่งที่  
พักพิงของความหวังทางจิตวิญญาณและการยกระดับทางวัตถุแก่ประชากรที่อดทน  
กับการตกระกำลำบากมาช้านานตั้งแต่อดีตให้กลับมีความมุ่งมั่นอย่างไม่ย่อท้อ  
ขอให้บรรดาผู้ที่มารวมตัวกันภายในกำแพงนี้จงตั้งจิตมั่นอยู่กับการระลึกถึงพระ  
ผู้สร้างผู้ทรงเป็นเอก ทั้งนี้เพื่อว่า "เสียงดนตรีแห่ง มัชเรกล-อัสคาร์ ที่ดังขึ้นในตอรุง  
อรุณจะได้ยินไปถึงเทพยดาเบื้องบน และเสียงเพลงของนกในติงเกลของพระผู้เป็น  
เจ้าจะนำมาซึ่งความสุขและความปลื้มปิติยินดีแก่บรรดาผู้อาศัยอยู่ใน  
อาณาจักรแห่งความรุ่งโรจน์เหนือความรุ่งโรจน์ทั้งหมด"

[ลงนาม : สภายุติธรรมแห่งสากล]